

Tín Thác Lòng Thương Xót Chúa

Phạm Trung

Hòa âm: Thiên Quang

Tâm tình



Solo: 1. Nguyên xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con một trái tim
2. Nguyên xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con bàn tay dịu
3. Nguyên xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con ánh mắt tình



mới. Trái tim biết yêu tha nhân biết cho mình
êm. Xoa dịu nỗi đau khôn nguôi đỡ nâng ủi
yêu. Con nhìn Chúa trong anh em sống trong làm



đi và luôn tha thứ. Nguyên xin Lòng Thương Xót
an mảnh đời đau thương. Nguyên xin Lòng Thương Xót
than cả đời khổ khó. Nguyên xin Lòng Thương Xót



Chúa ban cho con một tâm hồn mới. Tâm
Chúa ban cho con bàn chân Ngài đi. Viếng
Chúa ban cho con lời nói tình thương. Với



hồn sống trong bao dung sống trong tình thương sống trong bình yên.
thăm những ai cô đơn sống trong làm than sống không ngày mai.
ai sống trong điều linh sống trong hờn căm sống không niềm tin.



Tải về PDF

f
ĐK: Con xin tín thác Con xin tín thác vào tình

Hal - le - lu - ia - a - a
mf
 thương của Chúa. Bên trái tim cha lòng

bao la a a bao la
f
 con hoan ca. Con xin dâng Chúa

ngất ngậy a a Hal - le - lu -
 Con xin dâng Chúa một bài ca tình yêu Chúa

ia tôn vinh a a
mf
 Bên suối yêu thương hồn con lòng Cha.

yêu thương hương về lòng cha.

Sheet Tín Thác Lòng Thương Xót Chúa, file .PDF

"Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ban cho con một trái tim mới"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tín Thác Lòng Thương Xót Chúa của tác giả Phạm Trung đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tín Thác Lòng Thương Xót Chúa

- Tác giả: Phạm Trung

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/9881-tin-thac-long-thuong-xot-chua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com